

นายปัดใจ ศรีทุมสุข ผู้แทนคดีที่ ๔ ที่อยู่ ๓๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย เป็นผู้แทนคดีของผู้ฟ้องคดีที่ ๔๓๙ - ๔๖๐

นางดาว เนาว์สุข ผู้แทนคดีที่ ๕ ที่อยู่ ๑๒๑ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย เป็นผู้แทนคดีของผู้ฟ้องคดีที่ ๔๖๑ - ๕๒๗

นายอดิเรก ดวงสอนแสง ผู้แทนคดีที่ ๖ ที่อยู่ ๑๗ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเขาหลวง อำเภอ
วังสะพุง จังหวัดเลย เป็นผู้แทนคดีของผู้ฟ้องคดีที่ ๕๒๘ - ๕๙๓

มีความประสงค์ขอฟ้อง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อยู่ที่ ถนนพระราม ๖
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อยู่ที่เลขที่ ๗๕/๑๐
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐.

ข้อ ๑. ในการยื่นฟ้องคดีและการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีต่อศาล ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ -
๕๙๓ ได้แต่งตั้งผู้แทนคดีรวม ๖ คน และผู้แทนคดีทั้ง ๖ คน ได้มอบอำนาจให้นายวสันต์ พานิช และ/
หรือ ร้อยตำรวจตรี สุรศิษฐ์ เหลืองอรุณภา และ/หรือ นายธนุ เอกโชติ และ/หรือ นายรัชชัย
พานิช และ/หรือ นายภาคภูมิ วิชานติวัฒน์ เป็นผู้รับมอบอำนาจในการยื่นฟ้องและดำเนินคดีต่อศาล
ปกครองจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

ในการส่งเอกสาร หมายถึง และหรือคำสั่งต่าง ๆ ของศาลที่จะมีถึงผู้ฟ้องคดี ขอศาล
ได้โปรดส่งไปยัง สำนักงานและที่ปรึกษากฎหมาย คนกฎหมาย เลขที่ ๗๓๑ อาคารพี.เอ็ม.ทาวเวอร์
ชั้น ๑๒ ถนนโอศก - ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ ซึ่งเป็นที่อยู่ของ
ผู้รับมอบอำนาจทั้งห้า รายละเอียดปรากฏตามหนังสือแต่งตั้งผู้แทนคดีที่ ๑-๖ และหนังสือมอบ
อำนาจของผู้ฟ้องคดี เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๑ ถึงหมายเลข ๗ ตามลำดับ

ข้อ ๒. สถานะของผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงที่ ๕๙๓ เป็นประชาชนที่มีภูมิลำเนา ถิ่นพักอาศัย ประกอบอาชีพ และดำรงชีวิตอยู่ในบริเวณบ้านนาหนองบง , บ้านกกสะท้อน , บ้านภูทับฟ้า , บ้านห้วยผูก , บ้านโนนผาพุงพัฒนา และบ้านแก่งหิน ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย รายละเอียดตามสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน โดยผู้ฟ้องคดีทั้งหมดได้ร่วมตัวกันเป็น ชุมชน หรือชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ใช้ชื่อว่า "กลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด" มีวัตถุประสงค์ในการทำหน้าที่เฝ้าระวังผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ และเพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ วิถีชีวิตเกษตรกรรมของชุมชน ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งส่งเสริมให้ความรู้ด้านการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญให้แก่สมาชิกและประชาชนในพื้นที่ และการเฝ้าติดตามการดำเนินการใดๆ ที่อาจสร้างผลกระทบต่อชุมชน เช่น การที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้มีการประกอบกิจการเหมืองทองคำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้ฟ้องคดีและสมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รวมถึงมีสิทธิในการคุ้มครองส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีและชาวบ้านดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ อนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม อันเป็นสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ ได้รับรองและคุ้มครองไว้

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.๒๕๑๐ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเกี่ยวกับการทำเหมือง การเก็บและการแต่งแร่ การประกอบ โលกรรม ให้เป็นไปตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นกรมในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐาน และอุตสาหกรรมเหมืองแร่ โดยการกำกับ ดูแล ส่งเสริม และสนับสนุน

การประกอบกิจการเหมืองแร่ โลหกรรม และอุตสาหกรรมพื้นฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม ตอบสนองความต้องการใช้อย่างยั่งยืน **และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของประชาชน** โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ กล่าวคือ การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยแร่ในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ กฎหมายว่าด้วยควบคุมตึก และการเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการกำหนดนโยบายการบริหาร และการจัดการอุตสาหกรรมแร่ โลหกรรม และอุตสาหกรรมพื้นฐานที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับความต้องการภาคอุตสาหกรรม ๕ **ปรากฏความละเอียดตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เอกสารท้ายคำฟ้อง**
หมาย ๘

ข้อ ๓. ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ - ๕๙๓ เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจได้รับความเดือดร้อนเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ จากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบในการออกใบอนุญาตให้แก่บริษัท หุงคำ จำกัด ได้รับสิทธิในการสำรวจและประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ ฉบับเดิม รวมทั้งประทานบัตรฉบับใหม่ และในการออกใบอนุญาตประกอบการโลหกรรม และการต่อใบอนุญาตโลหกรรม ให้แก่บริษัท หุงคำ จำกัด ซึ่งในการประกอบกิจการทั้งหมดของบริษัท หุงคำ จำกัด ได้กระทำด้วยประการใดๆ ให้เป็นการเสื่อมประโยชน์แก่ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางน้ำสาธารณะ กระทำหรือละเว้นการทำการใดอันน่าจะเป็นให้แร่ที่มีพิษหรือสิ่งอื่นที่มีพิษ แพร่กระจาย อันก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช หรือทรัพย์สิน

ผู้ฟ้องคดีขอเรียนต่อศาลว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งหมดเป็นประชาชนที่มีภูมิลำเนา ประกอบอาชีพ และดำรงชีวิตอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านนาหนองบง , บ้านกกสะทอน , บ้านภูทับฟ้า , บ้านห้วยผุก, บ้านโนนผาพัฒนา และบ้านแก่งหิน ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งที่อยู่ในบริเวณบริษัท หุงคำ จำกัด ได้รับสิทธิในการสำรวจและประกอบกิจการทำเหมืองแร่

ทองคำ และบริษัท ทองคำ จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม จากผู้ผูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งหมดเป็นผู้ได้ประโยชน์และใช้ประโยชน์จากบริเวณพื้นที่ดังกล่าวในการประกอบอาชีพ และหรืออยู่อาศัย ดำเนินวิถีชีวิตอย่างเป็นปกติสุขมาอย่างยาวนาน โดยมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ประเพณีที่ดี และทรงคุณค่า ช่วยกันสืบสานมาอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานของการก่อเกิดวัฒนธรรมทางการเกษตรที่หลากหลาย เช่น การทำนา ทำสวน ทำไร่ เป็นต้น ทั้งนี้ ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่และสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลพิษ โดยไม่มีเหมืองแร่หรือโรงงานอุตสาหกรรมหรือการประกอบกิจการใดๆ ที่เป็นอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ส่วนใหญ่จึงยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ที่ใช้ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์ และการอยู่อาศัยของประชาชน

ผู้ฟ้องคดีขอเรียนต่อศาลว่า การที่ผู้ผูกฟ้องคดีทั้งสอง ร่วมกันออกไปประทานบัตรอนุญาตให้บริษัท ทองคำ จำกัด ได้รับสิทธิในการสำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำในพื้นที่บริเวณหมู่บ้านนาหนองบง , บ้านกกสะท้อน , บ้านภูทับฟ้า, บ้านห้วยผุก , บ้านโนนผาพุงพัฒนาและบ้านแก่งหิน ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย รวมถึงออกไปอนุญาตประกอบโลหกรรม ให้แก่บริษัท ทองคำ จำกัด ได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ เป็นการละเมิดต่อสิทธิของ “ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม” ในการบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งสิทธิในการดำรงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของผู้ฟ้องคดีและประชาชนในพื้นที่ อันเป็นสิทธิที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖๖ และ ๖๗ เพราะเมื่อมีการประกอบกิจการเหมืองแร่และประกอบกิจการโลหกรรม ในพื้นที่ได้ก่อให้เกิดปัญหามลพิษ เหตุเดือดร้อนรำคาญ และทำลายระบบนิเวศอันอุดมสมบูรณ์อันเป็นสภาพดั้งเดิมของพื้นที่อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ กล่าวคือ

๓.๑. นับตั้งแต่บริษัท ทองคำ จำกัด ได้รับสิทธิในการสำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำ และการประกอบโลหกรรม ตลอดจนถึงใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทำเหมืองแร่ ตั้งแต่ประมาณปี ๒๕๓๓

หลังจากนั้นประมาณปี พ.ศ.๒๕๔๙ ชาวบ้านบริเวณบริเวณหมู่บ้านนาหนองบง , บ้านกกสะท้อน , บ้านภูทับฟ้า, บ้านห้วยผูก, บ้านโนนผาพุฒพัฒนาและบ้านแก่งหิน ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม และพบว่าชาวบ้านบางคนมีอาการ ผื่นคันตามผิวหนัง ปวดเมื่อยตามร่างกาย เจ็บป่วยบ่อยๆ และมีอาการแสบตา กลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด ซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีจึงได้ทำหนังสือร้องเรียนต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประธานกรรมการการ สิ่งแวดล้อม วุฒิสภา , คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ , นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เพื่อขอให้ตรวจสอบ กำกับดูแล และแก้ไขปรับปรุง กล่าวคือ

๓.๒. ประมาณเดือนมกราคม ๒๕๕๐ จังหวัดเลยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลการทำเหมืองแร่และการประกอบโลหกรรมของบริษัท หุ่นคำ จำกัด คณะกรรมการได้ ประชุมและมีมติให้บริษัท หุ่นคำ จำกัด ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามแผนผังโครงการทำเหมือง ซึ่ง บริษัท หุ่นคำ จำกัด ได้ปฏิบัติตามโดยปรับปรุงแก้ไขแผนผังโครงการในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๒ และ สาธารณสุขจังหวัดเลย ได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนรอบเหมืองแร่ทองคำ ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

๓.๓. วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มี หนังสือให้อุตสาหกรรมจังหวัดเลย ทำการเปรียบเทียบปรับบริษัท หุ่นคำ จำกัด เนื่องจากได้ปล่อยให้มี ปริมาณสารไซยาไนด์เจือปนในกากแร่ ก่อนนำไปกักเก็บในบ่อกากแร่สูงถึง ๖๒ PPM ซึ่งตามรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) กำหนดไว้ไม่เกิน ๒ PPM เท่านั้น

๓.๔. เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ๙ จังหวัดอุดรธานี ได้สรุป รายงานผลการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองแร่ทองคำในพื้นที่ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ซึ่งบริษัท หุ่นคำ จำกัดเป็นผู้ได้รับประทานบัตร (ช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๙) รวมระยะเวลา ๓ ปี พบว่าคุณภาพของน้ำในลำน้ำฮวยและลำห้วยผูก ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย มีค่าไซยาไนด์และแมงกานีสค่อนข้างสูง โดยในปีแรกทำการเฝ้าระวัง

คุณภาพของน้ำในลำน้ำสาขาของแม่น้ำเลย รวม ๕ สถานีคือ สถานีที่ ๑ บริเวณสะพานข้ามห้วยฮวย บ้านตากแดด หมู่ที่ ๒ (ข้างสถานีอนามัย) ตำบลหนองจิว อำเภอวังสะพุง สถานีที่ ๒ สะพานข้ามห้วยฮวย บ้านแก่งหิน-กกสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง สถานีที่ ๓ สะพานบริเวณหน้าโครงการเหมืองแร่ทองคำ บ้านนาหนองบงน้อย ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง สถานีที่ ๔ สะพานบริเวณทางเข้าโครงการบ้านนาหนองบงใหญ่ ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง และสถานีที่ ๕ สะพานบริเวณลำน้ำฮวย หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง พบว่ามีค่าแมงกานีสสูงเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานี และมีค่าไซยาไนด์เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ๓ สถานี รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ ทส ๐๒๐๕(๙)/๗๗ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ สำเนาบันทีกข้อความที่ ลย ๐๐๑๓.๒/๑๙๔ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ และสำเนาบันทีกข้อความที่ ลย ๐๐๑๓.๒/๒๘๖ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๐ รวม ๗ แผ่น เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๙-๑๑

๓.๕. เดือนธันวาคม ๒๕๕๐ โรงพยาบาลวังสะพุง ได้ดำเนินการเจาะเลือดชาวบ้านที่อยู่อาศัยในบริเวณหมู่บ้านนาหนองบง, บ้านกกสะท้อน, บ้านภูทับฟ้า, บ้านห้วยผุก, บ้านโนนผาพุฒพัฒนา, บ้านแก่งหิน ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยการสุ่มตรวจหาสารไซยาไนด์ จำนวน ๒๗๙ คน ผลปรากฏว่า โรงพยาบาลรามาริบัติ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลผู้ทำการตรวจ ได้แจ้งผลการตรวจเลือดพบว่า มีสารไซยาไนด์ในเลือดของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง ๕๔ ราย ซึ่งในจำนวนที่ตรวจพบมีค่าสารไซยาไนด์เกินค่ามาตรฐาน ๒๐ คน รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสรุปผลการตรวจหาไซยาไนด์และโลหะหนักในเลือดของประชาชนรอบเหมืองทองคำ ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๑๒

๓.๖. ช่วงระหว่างวันที่ ๒๓ ถึง ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ กรมควบคุมมลพิษ ได้แจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำจากการจัดเก็บในลำน้ำห้วยเหล็ก พบว่ามีสารหนูสูงกว่ามาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินและเก็บในบริเวณลำน้ำฮวย เขตพื้นที่บ้านนาหนองบง หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง บริเวณเหนือฝายห้วยผุก และปากฝายห้วยผุก บ้านนาหนองบง และในลำคลองบริเวณถนนหน้าเหมืองพบสารแมงกานีส สูงกว่ามาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน และพบสารแคดเมียมใน

ระบบประปาบาดาลบ้านนาหนองบงหมู่ที่ ๓ ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง สูงเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

๓.๗. วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๑ จังหวัดเลย แต่งตั้งคณะทำงานเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบริเวณโดยรอบเหมือง ตามคำสั่งที่ ๑๖๖๑/๒๕๕๑ ผลการวิเคราะห์พบว่า สารหนู แคดเมียม และแมงกานีสเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

๓.๘. วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ออกประกาศฉบับที่ ๑/๒๕๕๒ เพื่อเตือนให้ประชาชนระมัดระวังการอุปโภคบริโภคน้ำจากแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำของกรมควบคุมมลพิษในพื้นที่ตำบลเขาหลวง โดยเตือนว่า ไม่ควรนำน้ำมาดื่มหรือใช้ประกอบอาหารโดยตรง รายละเอียดปรากฏตามสำเนาประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ฉบับที่ ๑/๒๕๕๒ เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๑๓

๓.๙. วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ กองวิเคราะห์น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำจำนวน ๙ จุด ในบริเวณตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง พบว่าระบบประปาหมู่บ้านภูทับฟ้าพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง มีสารหนู ๐.๑๐ และสารตะกั่ว ๐.๑๑ มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเป็นค่าที่เกินมาตรฐาน รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานผลการทดสอบ เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๑๔

๓.๑๐. เดือนมีนาคม ๒๕๕๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ออกประกาศฉบับที่ ๑/๒๕๕๓ ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยและโรงพยาบาลวังสะพุง ได้ร่วมกันเก็บตัวอย่างหอยขม ปลาไหล ปลา กาด ผักกูด ข้าวสารขัดสี และข้าวกล้อง ที่เก็บจากลำห้วยเหล็ก ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง ผลการตรวจวิเคราะห์พบว่า หอยขมที่เก็บจากต้นลำห้วยเหล็กมีปริมาณสารหนูสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานให้ประชาชนงดบริโภคหอยขม รายละเอียดปรากฏตามสำเนาประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ฉบับที่ ๑/๒๕๕๓ เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๑๕

๓.๑๑. วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ๙ อุดรธานี ร่วมกับการ
 อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณโครงการ
 เหมืองแร่ทองคำโดยเก็บตัวอย่างน้ำในแหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน จำนวน ๖ จุด นำไปวิเคราะห์
 คุณภาพน้ำพบว่า จุดที่ ๑ และจุดที่ ๒ บริเวณน้ำซึมติดสันเขื่อนบ่อเก็บกากแร่ พบว่า สารหนู
 แคดเมียม ทองแดง ตะกั่ว แมงกานีส มีค่าเกินมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน รายละเอียด
 ปรากฏตามหนังสือที่ ทส ๐๒๐๕.๔(๙)/๑๓๗๖ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เอกสารท้ายคำ
 ฟ้องหมายเลข ๑๖

๓.๑๒. วันที่ ๑ - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน บริเวณหมู่บ้าน
 ไกลเคียงเหมืองแร่ทองคำ (บริเวณแหล่งน้ำสาธารณะ) ตำบลห้วยหลวง อำเภอวังสะพุง โดยพบว่า
 คุณภาพน้ำห้วยเหล็กมีสารหนู ๐.๐๑๑๓, ๐.๐๐๑๒, ๐.๑๒๕, ๐.๐๑๒๕, ๐.๐๒๑ และ ๐.๐๑๘ เกินเกณฑ์
 มาตรฐานน้ำผิวดิน (มาตรฐาน ๐.๐๑) และมีค่าไซยาไนด์ ๐.๐๑๘ มิลลิกรัมต่อลิตร เกินค่ามาตรฐาน
 (มาตรฐาน ๐.๐๐๕ มิลลิกรัมต่อลิตร) รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสรุปผล
 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๑๗

๓.๑๓. วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย และ
 โรงพยาบาลวังสะพุง จังหวัดเลย แจ้งผลการตรวจเลือดหาสารไซยาไนด์ ปะเภท ตะกั่วในเลือดของ
 ประชาชนจำนวนกว่า ๗๕๐ ราย พบว่าผลการตรวจหาสารไซยาไนด์ในเลือดเกินค่ามาตรฐาน จำนวน
 ๑๒๔ ราย จากจำนวนที่ส่งตรวจ ๗๕๘ ราย และผลการตรวจหาสารตะกั่วในเลือด ไม่พบผู้ป่วยเกินค่า
 มาตรฐาน แม้ว่าสารตะกั่วในเลือดจะมีค่าไม่เกินมาตรฐาน แต่ก็พบว่ามีเป็นจำนวนมาก

๓.๑๔. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ให้กระทรวงอุตสาหกรรม
 ชะลอการขอประทานบัตรของบริษัท ทูงคำ จำกัด แปลงที่ 104/2538 และแปลงอื่นๆไว้ก่อน จนกว่าจะ
 ได้ข้อสรุปเรื่องสารปนเปื้อน และให้หน่วยงานในกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและ
 วิเคราะห์คุณภาพน้ำบริเวณเหมืองดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และให้มีความถี่มากยิ่งขึ้น ให้ครอบคลุม

เสียง และกลิ่นที่รบกวนในช่วงเวลากลางคืน การตรวจกระบวนการทำเหมืองป้องกันการซึมเปื้อนของ สารไฮยาไนด์ และให้หน่วยงานตรวจสอบสารปรอทด้วย เนื่องจากพบว่า ปริมาณสารปรอทสูงมากเมื่อ เทียบกับหมู่บ้านอื่น รวมทั้งให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับไปประเมินความคุ้มค่าของภาคหลวงแร่ที่ ได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รายละเอียด ปรากฏตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๑๘

๓.๑๕. เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ สันเขื่อนของบ่อเก็บกักกากแร่ของ บริษัท ทุ่งคำ จำกัด ด้านทิศเหนือเกิดการทรุดตัวและพังทลายลง โดยเกิดขึ้นตอนกลางของคัน ทำนบดินที่บดอัดแน่น เป็นระยะทางยาว ๑๕ - ๒๐ เมตร ลึกประมาณ ๕ เมตร ปรากฏตาม หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๑๘

ข้อ ๔. ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหาย โดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ จากการที่ผู้ถูกฟ้องคดี ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร จากการที่บริษัท ทุ่งคำ จำกัด ก่อให้เกิดมลพิษ และไม่ดำเนินการ ตามเงื่อนไขแบบท้ายใบอนุญาตโลหกรรมที่ ๑/๒๕๕๒ ที่จะต้องรับผิดชอบแก้ไขผลกระทบด้านความ ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจนเกิดความเสียหายและเป็นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม อย่างเต็มความสามารถและให้เป็นที่ยุติ โดยจะถือเอาการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดมาเป็นสาเหตุ แห่งการยุติการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้ รวมทั้งขัดกับ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.๒๕๑๐ มาตรา ๖๙ ในการทำเหมืองหรือแต่งแร่ ห้ามมิให้ผู้ถือประทานบัตรกระทำหรืองดเว้นกระทำการใดอันน่าจะเป็น เหตุให้แร่ที่มีพิษ หรือสิ่งอื่นที่มีพิษก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช หรือทรัพย์สิน และมาตรา ๑๒๓ ในการประกอบโลหกรรม ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมกระทำหรือละเว้นการ กระทำการใดอันน่าจะเป็นเหตุให้แร่ที่มีพิษหรือสิ่งอื่นที่มีพิษก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ หรือ ทรัพย์สิน รายละเอียดปรากฏตามใบอนุญาตประกอบโลหกรรม เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๒๐

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวในข้อ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีทราบดีว่า สารไฮยาไนด์ แคดเมียม สาร หนู สารตะกั่ว แมงกานีส ซึ่งเป็นสารพิษ และจากการที่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้ตรวจพบว่ามีค่าเกิน

มาตรฐานเกิดจากการประกอบกิจการทำเหมืองแร่ทองคำของบริษัท ทุ่งคำ จำกัด ผู้ซึ่งได้รับประทานบัตรให้ดำเนินการ และจากใบอนุญาตให้ประกอบการโลหกรรม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ที่มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุม ดูแล ตลอดจนกำกับให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและให้เสร็จสิ้น รวมทั้งมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต แต่กลับเพิกเฉยไม่ดำเนินการตามกฎหมาย และไม่เพิกถอนประทานบัตรและใบอนุญาตประกอบการโลหกรรม

ตั้งแต่บริษัท ทุ่งคำ จำกัด ได้รับสิทธิในการสำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำ และได้รับใบอนุญาตประกอบการโลหกรรม รวมทั้งได้รับความยินยอมให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และการอยู่อาศัย จากเดิมการดำเนินชีวิตของผู้ฟ้องคดีทั้งหมดและครอบครัวรวมทั้งประชาชนในบริเวณใกล้เคียงอยู่กันอย่างปกติสุขตามอัตภาพมาโดยตลอดหลายชั่วอายุคน อยู่อย่างสงบสุข ไม่เคยมีปัญหาอะไรที่ใหญ่โต สร้างความเสียหายและภาวะเสี่ยงภัยให้เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีอาศัยมาก่อน มีสุขภาพแข็งแรง แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีอนุญาตให้บริษัท ทุ่งคำ จำกัด เข้ามาดำเนินกิจการสำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำ และประกอบการโลหกรรม รวมทั้งให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินดังกล่าว ชาวบ้านต้องเจ็บป่วยได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกาย กระทบต่อการดำรงชีวิตที่อยู่อย่างสงบสุขและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ อนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม และยังก่อให้เกิดความแตกแยก ความไม่สามัคคีในหมู่บ้านอีกด้วย ผู้ฟ้องคดีจึงเสนอคดีนี้ต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง เพิกถอนประทานบัตร และใบอนุญาตประกอบการโลหกรรม อีกทั้ง ให้บริษัท ทุ่งคำ จำกัด และบริวารออกจากที่ดินพร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากพื้นที่ ตลอดจนปรับสภาพแวดล้อมให้คืนสู่สภาพเดิม ย่อมเป็นผลให้ผู้ฟ้องคดีมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ซึ่งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมิได้ดูแล กำกับ หรือเพิกถอนใบอนุญาตประทานบัตร ใบอนุญาตโลหกรรม รวมทั้งหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ย่อมสร้างความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ - ๕๕๓ กล่าวคือ

๑. ความเสียหายต่อคุณภาพชีวิต ต่อสุขภาพ ต่อค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียสำหรับซื้อ
น้ำในการอุปโภคและบริโภค

๒. ค่าเสียหายต่อพืชผลเกษตรกรรม ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

๓. ความเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปนเปื้อนสารพิษใน
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ไม่อาจใช้ประโยชน์ในห่วงโซ่อาหารในธรรมชาติได้ตามปกติ

ด้วยเหตุผล ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่กล่าวมา ล้วนแสดงให้เห็นว่าการพิจารณา
ออกประธานบัตรประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำให้แก่บริษัท หงษ์คำ จำกัด และการออกใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรม ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ย่อมเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีทั้ง
๕๘๓ ราย ไม่มีหนทางอื่นใดที่จะบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยเคร่งครัด
จึงจำเป็นต้องมาฟ้องเป็นคดีนี้ต่อศาล เพื่อขอให้ศาลโปรดพิจารณาพิพากษาให้เป็นไปตามหลัก
กฎหมายมหาชน หลักกฎหมายสิ่งแวดล้อม และหลักความยุติธรรม เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ฟ้องคดี
และชุมชน ตลอดจนเพื่อสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีให้แก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
สืบต่อไป

ควรมีควรวแล้วแต่จะโปรด

คำขอท้ายฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีทั้ง ๕๙๓ ขอให้ศาลปกครองได้โปรดพิจารณาและมีคำพิพากษาให้เพิกถอน

๑. เพิกถอนใบประทวนบัตรเลขที่ ๒๖๙๗๑/๑๕๕๕๘ , ๒๖๙๗๒/๑๕๕๕๙ , ๒๖๙๖๘/
๑๕๕๗๔, ๒๖๙๖๙/๑๕๕๗๕ และ ๒๖๙๗๐/๑๕๕๗๖ ของบริษัท หุ่นคำ จำกัด

๒.เพิกถอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ที่ ๑/๒๕๕๒ และคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
โลหกรรม คำขอที่ ๑/๒๕๕๕ ของบริษัท หุ่นคำ จำกัด

ลงชื่อ.....ผู้แทนคดีที่ ๑

(นางมลตรี คำไล่)

ลงชื่อ *พัชรีนทร์ บัณฑิต*ผู้แทนคดีที่ ๒

(นางพัชรีนทร์ บัณฑิต)

ลงชื่อ *สุรพันธ์ รุจิไชยวัฒน์*ผู้แทนคดีที่ ๓

(นายสุรพันธ์ รุจิไชยวัฒน์)

ลงชื่อ.....ผู้แทนคดีที่ ๔

(นายปัดใจ ศรีทุมสุข)

ลงชื่อ.....ผู้แทนคดีที่ ๕

(นางดาว เนาว์สุข)

ลงชื่อ.....ผู้แทนคดีที่ ๖

(นายอดิเรก ดวงสอนแสง)

ลงชื่อ *วสันต์ พานิช* *ร้อยตำรวจตรี สุรศิษฏ์ เหลืองอรัญญา* *เอกชาติ*

(นายวสันต์ พานิช) (ร้อยตำรวจตรี สุรศิษฏ์ เหลืองอรัญญา) (นายธน เอกชาติ)

ลงชื่อ *รัชชัย พานิช* *วิษานดิรวัดน์*ผู้รับมอบอำนาจผู้ฟ้องคดีทั้ง ๕๙๓ คน

(นายรัชชัย พานิช) (นายภาคภูมิ วิษานดิรวัดน์) /ผู้รับมอบอำนาจผู้ฟ้องคดีทั้ง ๕๙๓ คน